

คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร”



29-31 กรกฎาคม 2556

ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเภสัชกร นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในด้านการศึกษาและพัฒนา การผลิต และการประกันคุณภาพ จากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมวิชาการจำนวน 100 คน การประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตยาจากสมุนไพร แก่ เภสัชกร นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในด้านการศึกษาและพัฒนา การผลิต และการประกันคุณภาพ และเพื่อส่งเสริมให้มีการร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างคณาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย กับเภสัชกร นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนเพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสมุนไพรในประเทศในด้านการศึกษาและพัฒนา การผลิต และการประกันคุณภาพ นอกจากนี้ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของยาไทยและสมุนไพร กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศบัญชียาจากสมุนไพรเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2552 เป็นยาจากสมุนไพร จำนวน 13 รายการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสาธารณสุข และได้ประกาศบัญชียาจากสมุนไพรเพิ่มเติมอีกดังนี้ ในปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ได้ประกาศบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2549 จำนวน 19 รายการ ประกอบด้วยยาแผนไทย จำนวน 11 ตำรับ และ ยาพัฒนาจากสมุนไพร จำนวน 8 รายการ และในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการแห่งชาติด้านยาได้ประกาศบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2554 จำนวน 71 รายการ ประกอบด้วยยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ จำนวน 50 ตำรับ และยาพัฒนาจากสมุนไพร จำนวน 21 รายการ แม้ว่าภาครัฐจะส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์

การพัฒนาการผลิตยาจากสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวและเป็นการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร

ให้มีความเข้มแข็งในด้านเทคโนโลยีเท่าเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและมีศักยภาพในการผลิตยาจากสมุนไพรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้มีความยั่งยืน